



## Bureau Veritas Certification (M) Sdn Bhd

Lot 19.01 & 19.02, 19th Floor,  
Menara KH, Jalan Sultan Ismail  
50250 Kuala Lumpur, Malaysia

วันที่ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน,

### เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อคิดเห็นสำหรับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน RSPO Principle and Criteria รอบการรับรองครั้งแรก ให้กับบริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด (The Chang Oil Palm Industries Co., Ltd)

บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นดิเรียน เบอริฮัด ได้รับการติดต่อจากบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด ให้ทำการตรวจรับรองตามระบบมาตรฐาน RSPO โรงสกัดและสวนปาล์มของทางบริษัท ท่าฉาง สวนปาล์ม น้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด โดยใช้มาตรฐานการจัดการ RSPO ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน RSPO ปี 2561.

บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัท ท่าฉาง สวนปาล์ม น้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีโรงสกัด จำนวน 1 โรง และมีพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมด 3,407.10 ไร่ เป็นของบริษัทเอง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการรับรองมาตรฐาน RSPO ของโรงสกัดและสวนปาล์มของ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของ RSPO มาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 หมายเลขสมาชิก **1-0240-17-000-00** และบัญชี Palmtrace หมายเลข **RSPO\_PO1000005795**

บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชัน จะทำการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน RSPO สำหรับการรับรองใหม่ ให้กับโรงสกัด และสวนปาล์ม ของบริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด ณ สำนักงานเลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 ในระหว่างวันที่ **23-27 มีนาคม 2563**

### ขอบข่ายของการตรวจประเมิน

ขอบข่ายของการตรวจประเมิน คือ โรงสกัด และสวนปาล์มของบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ชื่อกลุ่ม	ที่ตั้งสำนักงาน	พิกัดภูมิศาสตร์		กำลังการผลิต (ตัน/ชั่วโมง)	ผลผลิตคาดการณ์รายปี (ตัน)	
		ละติจูด	ลองจิจูด		น้ำมันปาล์มดิบ (CPO Output)	ปาล์มเมล็ดใน (PK Output)
บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์ม น้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด	79 หมู่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150	9.2797732"N	99.1312560"E	120	155,520	43,200

ชื่อสวนปาล์ม	ที่ตั้ง	พิกัดภูมิศาสตร์		พื้นที่ (ไร่)		คาดการณ์ผลผลิตหลายปาล์มสดรายปี (ตัน)
		ละติจูด	ละติจูด	พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)	*พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (ไร่)	
บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมัน	79 หมู่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง	9.2797732" N	99.1312560" E	3,407.1	3,407.1	6,364.507

น อดสาหกรรม จำกัด	จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150					
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--

**หมายเหตุ:**

- 1) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้ว และยังไม่ให้ผลผลิต
- 2) บริษัท ทำางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด รับผิดชอบการบริหารจัดการทั้งหมด

**ทีมผู้ตรวจประเมิน**

บูโร เเวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นดิเรียน เบอร์ฮัด เป็นหนึ่งในสมาชิกของ บูโร เเวอร์ิตัส บริษัท ที่เป็น ผู้นำ ในการ ทดสอบ การตรวจ และ ให้ การรับรอง การส่งมอบบริการที่เต็มไปด้วยคุณภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371 จึงเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการให้การรับรองและการยอมรับจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมา วานานมากกว่า 190 กว่าปี

การตรวจประเมินในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยทีมผู้ตรวจรับรอง ดังต่อไปนี้

- **คุณ ป ระ ะ ก า ส โ น เ ร ศ ณ์ :** จะรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินและรับผิดชอบในการตรวจตามข้อกำหนดระบบการจั ดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มทะเลาสด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง (HCV) การจัดการพลังงาน การจัดการก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม
- **คุณ จ ง รั ก ษ์ ติ ะ ก า ศ :** จะรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินและรับผิดชอบในการตรวจตามข้อกำหนดระบบการจั ดการตามมาตรฐาน RSPO และแนวทางการรับรองกลุ่มสำหรับผลผลิตปาล์มทะเลาสด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง (HCV) การจัดการพลังงาน การจัดการก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม
- **คุณ สุ วั ฒ ณ์ เณ ร ต า ก อ ง :** จะรับผิดชอบ ในการตรวจด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม
- **คุณ นิ ย ม แ ส น ม โ น :** จะรับผิดชอบ ในการตรวจด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม

**การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อคิดเห็น**

ในการนี้

จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว และเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- ประเด็นผลกระทบด้านการอนุรักษ์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นการได้มาซึ่งที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ประเด็นการจัดหางาน ค่าแรง และค่าตอบแทนต่างๆ สำหรับคนงานและผู้รับเหมา
- ประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมการทำสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกภายในกลุ่ม
- ประเด็นด้านการพัฒนาชุมชน
- และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ความคิดเห็นหรือข้อสังเกตจากท่านสามารถที่จะสื่อสารได้ตามช่องทางจากการประชุมร่วมกันกับทีมผู้ตรวจประเมิน ในระหว่างวันที่ตรวจประเมิน หรือจะเขียนจดหมายส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อให้ทุกประเด็นความคิดเห็นและข้อสังเกต ได้นำไปใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปในระหว่างการตรวจรับรองช่องทางในการติดต่อตัวแทน บริษัท บิวโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชั่น และตัวแทนบริษัท ฯ มีดังนี้

ตัวแทน บริษัท บิวโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชั่น

**คุณจงรักษ์ ต๊ะกาศ**

บริษัทบิวโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 16 อาคารบางกอก ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2670 4800

โทรสาร: +66 2718 1941

อีเมล: [chongrak.takard@th.bureauveritas.com](mailto:chongrak.takard@th.bureauveritas.com)

ตัวแทน บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม  
จำกัด

**คุณวรรณภา ศรีสุวรรณ**

**Quality Management Representative**

บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จำกัด  
79 หมู่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
84150

โทรศัพท์: +66 7777 7703 or +66 09 5158 or 2966  
+66 8 7629 0364

โทรสาร: +66 7777 7711 or +66 7777 7799

อีเมล: [Mawmaw\\_24@hotmail.com](mailto:Mawmaw_24@hotmail.com)

บิวโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชั่น (มาเลเซีย) เซ็นติเรียน เบอรัฮัด

ใครขอถือโอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณทุกประเด็นความคิดเห็นที่จะได้จัดส่งมาภายใน 30

วันหลังจากที่ได้มีการออกจดหมายฉบับนี้ ทุกประเด็นความคิดเห็นจะมีการนำไปใช้สำหรับการประเมินเท่านั้น  
และจะมีการจัดเก็บเป็นความลับโดย บิวโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชั่น (มาเลเซีย) เซ็นติเรียน เบอรัฮัด และ RSPO

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายมูฮัมหมัด ชาซาระ อับดุลลาห์  
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (RSPO)